

กีฬาไทยและกีฬาสากล

ก. กีฬาไทย

กีฬาไทยได้แก่กีฬาอันเป็นศิลปะของชาวไทย ซึ่งนิยมเล่นเพื่อความสนุกสนาน เช่นกีฬาว่าว มวยไทย ตะกร้อ กระบี่กระบอง แข่งเรือ เป็นต้น กีฬาไทยได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังในรัชกาลที่ 5 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงแต่งตั้ง "มวยหลวง" ขึ้นส่งเสริมกีฬาไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปี พ.ศ. 2470 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาสยาม¹ ขึ้นบริหารงานส่งเสริมกีฬาไทยและได้รับการรับรองเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2475 สมาคมนี้ ดำเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนกีฬาของชาติ สำหรับประวัติความเป็นมาของกีฬาไทยพอสรุปได้ดังนี้

1. กีฬาพื้นเมือง² กีฬาพื้นเมืองเป็นกีฬาประจำชาติที่ชาวไทยพากันนิยมกันในท้องถิ่นต่าง ๆ และนิยมกันมานาน กรมพลศึกษาได้จัดรวบรวมกีฬาพื้นเมืองจากทุกจังหวัดมาทำเป็นเล่ม เรียกว่า "หนังสือกีฬาพื้นเมือง" ในสมัยหลวงศุภชลาศัย พ.ศ. 2480 มีการเล่นมากมาย นอกจากกีฬาที่เรารู้จักดี ดังกล่าวแล้ว ยังมีการเล่นอีกหลายร้อยชนิด เช่น การเล่นสะบ้า วิ่งเปี้ยว ชักคะเย่อ วิ่งวัว ตีจับ วิ่งวิบาก เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวนิยมเล่นกันในวันตรุษสงกรานต์ งานมหรสพ งานประเพณีและงานอื่น ๆ ทั่วไป การเล่นดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่นิยมกันมากในชนบท

¹ กีฬาไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม, กีฬาไทย (พระนคร : ประสานมิตรการพิมพ์, 2504) หน้า 5 - 10

² พลศึกษา, กรม, "กีฬาพื้นเมือง" (พระนคร : ประสานมิตรการพิมพ์, 2480)

2. ก็ท้าวว ชาวไทยได้เล่นว้าว³ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจากคำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กล่าวไว้ว่าพระร่วงเจ้าโปรดการทรงว้าวมากและเป็นที่ยิยมของประชาชนทั่วไปด้วย สมัยกรุงศรีอยุธยา จากจดหมายเหตุลาลูแบร์กล่าวว่า ชาวไทย เล่นว้าวสนุกมาก และนิยมกันในเมืองหลวง เป็นส่วนใหญ่ ในสมัยพระเจ้าอู่ทองมีกฎหมายห้ามประชาชนชักว้าวเหนือเขตพระราชฐาน แต่ทรงส่งเสริมการเล่นว้าวทั่วไปและการ เล่นว้าวแบบใช้ว้าวต่อสู้กันในอากาศอย่างปัจจุบันนี้ เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดให้มีการแข่งขันว้าว จุฬาก็บ้าวว้าวกักเป่าชิงด้วยพระราชทาน และได้จัดทำหนังสือกติกาการแข่งขันว้าว ก็พานี้จึงเป็นที่นิยมในหมู่ข้าราชการและประชาชนเป็นอันมาก สมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการเล่นว้าวมาก พระองค์ทรงส่งว้าวตราสามศร เข้าแข่งขันด้วย ต่อมาสมาคมกีฬาไทยก็รับหน้าที่ส่งเสริมจัดการแข่งขันเสมอมา

3. กีฬามวยไทย ชาวไทยรู้จักกับการต่อสู้ประเภทมวยไทย⁴มานาน เพราะนักรบและชายฉกรรจ์ทั้งหลายจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อต่อสู้ป้องกันตัว โดยมีครู อาจารย์ ที่มีความชำนาญสอนให้ ซึ่งจะเรียนได้ตามวัด สำนัก หรือราชสำนัก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา⁵ มีการฝึกหัดชกมวยอาชีพกัน โดยมีการถักหมัดด้วยค้ายดิบ และชกกันบนพื้นดินในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีเชือกกัน ในการชกจะใช้อาวุธประเภทหมัด ศอก เข่า และ เท้าเป็นอาวุธ ทำลายคู่ต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ "เรียกกันว่า มวยวัด" จากจดหมายเหตุลาลูแบร์ เห็นได้ว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีการต่อสู้ประเภทมวยหมัด มวยเข่า

³ กีฬาว้าว, พระยา, ประเทศไทย (พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, หน้า 620 - 621)

⁴ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา (กุมภาพันธ์, 2510) หน้า 33-34

⁵ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา (มิถุนายน, 2514) หน้า 24 - 25

และจัดเสมอระหว่างนักมวยด้วยกัน สมเด็จพระเจ้าเดือนิยมาการชกมวย⁶ โดยปลอมพระองค์ขึ้นชกกับนักมวยฝีมือดีในสมัยนั้นและชนะถึง 2 คนผลัด ต่อมาก็มียาชนมคมผู้ชกชกชนะนักมวยพม่าถึง 10 คนผลัด และพระยาพิชัยดาบหัก ชกมวยจนมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องจนได้เข้ารับราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นักมวยได้ใช้นวมแทนการถักหมัด และมักจะมีกรรมการจัดการแข่งขันชกมวยขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปัจจุบันมีเวทีราชดำเนิน และเวทีลุมพินี การต่อสู้โดยใช้ศิลปะการต่อสู้ประจำชาตินี้มวยไทยเหนือกว่าศิลปะการต่อสู้ทั้งปวง เพราะนักมวยไทยชกชนะนักมวยสากลมวยจีน มวยปล้ำ มวยกังฟู มวยชานตุง อย่างราบคาบมาแล้ว ยังไม่ปรากฏว่าศิลปะการต่อสู้ของชนชาติใดเอาชนะมวยไทยได้เลย นอกจากมีการแข่งขันในประเทศไทยอย่างกว้างขวางแล้ว นักมวยไทยยังเดินทางออกไปชกโชว์ในต่างประเทศเสมออีกด้วย

กีฬามวยไทยเป็นกีฬาไทยที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติมากที่สุดประเภทหนึ่ง ทำให้นักมวยมีรายได้ดี โดยเฉพาะผู้มีฝีมือดีจะมีรางวัลจากห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ให้ประชาชนทางบ้านได้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเขียนตำราให้ไว้ใช้เรียนและศึกษาอย่างคึกคักด้วย และมีตำรามวยไทยเล่มแรก⁷ ที่เขียนเป็นภาษาเยอรมัน โดยนายสิทธิเดช บุญยานยาว เขียนมาเป็นวิทยานิพนธ์เสนอต่อวิทยาลัยพลศึกษาโคโลญ และผู้บริหารกำลังพิจารณาวิชามวยไทย เป็นวิชาเรียน ประเภทการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทหนึ่งด้วย

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พยายามส่งเสริมการแข่งขันมวยไทยอย่างมาก โดยการจัดแข่งขันระหว่างนักศึกษาคู่กันบนเครื่องพลศึกษา และระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคู่กัน ได้รับความนิยมจากนักศึกษามาก มวยไทยนั้นยังไม่มีการสอนในโรงเรียนทั่วไปเพราะอันตราย แต่ถ้ามุ่งถึงผลประโยชน์ที่จะใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งจะใช้ได้ทุกโอกาสแล้ว จะเห็นว่ามีคุณค่าอย่างมาก

⁶ เขต, ศรียาภย์, ท่าเมืองไทย (ฉบับ 195, 2515) หน้า 27

⁷ พิมพ์ไทย, หนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500



4. กีฬาตะกร้อ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คนไทยนิยมเล่นตะกร้อ⁸ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และออกกำลังกายในยามว่าง โดยการโยนด้วยมือและเตะด้วยเท้า ใช้เล่นกันในงานเทศกาล และปรากฏว่าสมัยกรุงศรีอยุธยา⁹นั้นทางราชการได้จัดสถานตะกร้อขนาดใหญ่ ทอดตะขุติดกับห้วย แล้วใส่ไม้โทษาให้ช่างเตะอีกด้วย คนไทยเริ่มเล่นตะกร้อนี้นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2472 ทางสมาคมกีฬาไทยจัดขึ้นทุกกีฬาไทย ให้มีการแข่งขันตะกร้อขึ้น จัดการแข่งขันถึง 6 ประเภท คือ ตะกร้อลอดห่วง, ตะกร้อข้ามตาข่าย, ตะกร้อวงเล็ก, ตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อเตะหน, และตะกร้อพลิกแพลง ซึ่งสมาคมกีฬาไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันเรื่อยมาทุกประเภทจนกระทั่งปี พ.ศ. 2476 กรมพลศึกษาก็จัดแข่งขันประเภทนักเรียนและประชาชน พ.ศ. 2502 เทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดการแข่งขันทุกประเภทด้วย ทำให้กีฬานี้ได้รับความนิยมจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างมาก การแข่งขันตะกร้อระหว่างประเทศ⁹ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ในไทยครั้งแรก พ.ศ. 2502 ก็มีชาวพม่ามาแสดงการเตะตะกร้อตามแบบของพม่า คือ การตีตะกร้อ ตะกร้อวงเล็ก และตะกร้อพลิกแพลงเท่านั้น ยังไม่รู้จักการเตะตะกร้อลอดห่วง ตะกร้อข้ามตาข่าย และตะกร้อชิงธงอย่างใดเลย ใน พ.ศ. 2504 ไทยส่งนักตะกร้อ 10 คนไปแสดงการเล่นตะกร้อทั้ง 6 ชนิด ที่ไทยนิยมเล่นกัน และได้รับความนิยมจากชาวพม่าและนักกีฬาต่างชาติทุกคณะ ตะกร้อไทยและพม่าตกลงที่จะจัดระเบียบการแข่งขันตะกร้อให้รัดกุมใช้ปฏิบัติในการแข่งขันตะกร้อระหว่างชาติ และนำตะกร้อเข้าไปแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งต่อไปด้วย ในปี พ.ศ. 2508 มาเลเซียจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 3 ได้ถือโอกาสจัดการแข่งขันตะกร้อโดยใช้กฎเกณฑ์ที่ไทยและพม่าตกลงกันไว้ และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการเล่นของมาเลเซีย โดยเรียกชื่อเป็นภาษามลายูว่า "เซปักตะกร้อ" การแข่งขันทุกครั้งจึงใช้ชื่อนี้ตลอดมาและมาเลเซียจะชนะเลิศเสมอ เพราะได้เปรียบประเทศอื่นตรงที่ต่างชาติต้องเล่นตามแบบของมาเลเซียโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามแม้ว่ากีฬานี้เป็นที่

⁸ ทองดี ลั่นแก้ว, ร.อ. ประวัติตะกร้อไทย, วารสารสมาคมกีฬาไทย พระนคร : มิตรนราการพิมพ์ หน้า ๒๒ - ๒๕

⁹ เกชา กาลบุตร, พ.อ. บันทึกตะกร้อไทยไปพม่า, พ.ศ. 2504, หน้า 1 - 20

ยอมรับของทุกชาติในภาคพื้นแหลมทองก็ตาม แต่หลักฐานการริเริ่มและแบบแผนการเล่นต่าง ๆ นั้น เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของของกีฬานี้โดยเฉพาะซึ่งจัดได้ว่าเป็นกีฬาไทยแท้ประจำชาติไทยประเภทหนึ่งด้วย

5. กีฬากระบี่กระบอง

กำเนิดกีฬากระบี่กระบอง¹⁰ มนุษย์รู้จักใช้อาวุธมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ เพื่อหาอาหารและป้องกันภัย ครั้นมนุษย์เจริญขึ้นก็ได้ใช้สร้างอาวุธนานาชนิด ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการประหัตประหาร และไว้ป้องกันภัยจากโจรผู้ร้าย สัตว์ร้าย ภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ คนสมัยก่อนรบกันง่ายและเล็ดรบกัันง่าย แต่นักรบสมัยนั้นเป็นผู้ที่กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวรบกัันด้วยอาวุธสั้น มีร่างกายแข็งแรงและมีความสามารถในการรบ ชาวไทยทุกคนต้องเป็นทหารป้องกันประเทศ ทั้งนี้เพราะไทยต้องทำสงครามอยู่เสมอ สมัยนั้นไม่มีอาวุธที่ใช่ประจำกายได้ดีไปกว่าดาบ มีด หอก แหสน หลาว กระบองเป็นต้น ซึ่งมีครูหรือนักรบเก่า เป็นผู้ฝึกสอนให้และเมื่อไม่มีการรบก็จำต้องเตรียม คือฝึกฝนอยู่เสมอ การฝึกก็ต้องทำให้ใกล้เคียงกับรบจริง จึงทำให้มีอาวุธจำลองเกิดขึ้น เรียกว่า กระบี่กระบอง มีการจัดแข่งขันระหว่างหมู่ทหาร เป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานและกิจกรรมนี้ก็ไ้กลายเป็นกีฬาสำหรับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย และจัดเป็นกีฬาไทยแท้ เพราะไม่มีชาติใดมีการละเล่นเช่นนี้เลย นำเสียค่ายที่ไม่มีประวัติค้นกำเนิดที่แน่นอน เพราะไม่มีการบันทึกไว้และขาดการเรียนภาคทฤษฎี มีแต่การฝึกภาคปฏิบัติต่อกันมาเท่านั้น

หลักฐานเกี่ยวกับกระบี่กระบอง¹¹ จากจดหมายเหตุลาลูแบร์พูดถึงอาวุธในสมัยนั้นได้เน้นเรื่องกระบี่กระบองไว้อย่างชัดเจน ในสมัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวไว้ในหนังสืออิเหนาว่า "เมื่อนั้นท้าวหมันหยาบรีเปรมเกษมสันต์ เห็นอิเหนาเข้ามาบังคมคัล จึงปราศรัยไปพลันทันที ไคยินเขา ระบุชื่อไว้ว่า เจ้านั้นชำนานูการกระบี่ ท่าทางท่านองคคองดี วันนี้งดี ให้ชากู"

¹⁰ นาค เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา วิชากระบี่กระบอง, พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2513 หน้า 1 - 14

¹¹ สมาคมกีฬาไทย, เรื่องเดียวกัน, หน้า 116 - 118

ในสมัยรัชกาลที่ 3 จากหนังสือพระอภัยมณีกล่าวถึงพระอภัยมณีและศรีสุวรรณได้ไปศึกษาศิลปะวิทยาจาก
 อาจารย์ที่ศาลาป่าโมกข์ว่า "อาจารย์หนึ่งชำนาญการกระบี่ ทั้งคี่คี่สี่แสนเสนาะเพราะหนักหนา" สมัย
 รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ทรงนิยมกระบี่กระบองมาก โดยให้พระบรมวงศานุวงศ์ใน
 ราชสำนักฝึกหัดและจัดการแข่งขันกันหน้าพระที่นั่ง และความนิยมก็แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนอย่าง
 กว้างขวางด้วย ในรัชกาลที่ 7 ครั้งนายนาถ เทพหัสดินทร์ ได้จัดสอนวิชานี้ในโรงเรียนพลศึกษากลาง
 เพื่อให้ครูนำไปสอนเผยแพร่ หลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการฟื้นฟูกีฬาขึ้นมา จัดแสดงที่สนาม
 หลวงเป็นประจำ ผู้คนสนใจและนิยมกันมาก ได้มีสำนักดาบ และกระบี่กระบองอยู่มากมายหลายแห่ง

6. กีฬาแข่งเรือของไทย

เดิมทีคนไทยใช้เรือเพื่อการคมนาคม เพราะอยู่ในดินแดนที่ราบลุ่ม ทหารก็ใช้เรือไว้รบ
 มีการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อความเข้มแข็งและสนุกสนาน ทั้งในหมู่ทหารและพลเรือน การใช้เรือ
 นี้มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมีการลอยเรือในการลอยพระประทีป มีการใช้เรือหลวง และเรือ
 สัตูจรไปมาของประชาชนด้วยครั้นกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินพระไชยราชา มีการชุกคดลองบางกอกน้อย
 ไปออกปากคลองบางหลวง เพื่อย่นระยะทางการพายเรือ และในครั้งขุนวรรวงศาธิราชเสด็จทางเรือ
 ไปคลองข้างเผือก และถูกนายทหารผู้ใหญ่ 4 นาย พายเรือออกไล่ตามจนทัน และฆ่าขุนวรรวงศาภิ
 ทาวศรีสุตาจันทร์และบุตรด้วย สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ครั้นลาวนวมครองราชย์ ก็ใช้ขบวน
 เรือเป็นจำนวนมากเสด็จทางชลมารคเช่นกัน

สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ชื่อว่ามีกองทัพเรือที่ใหญ่และเข้มแข็งที่สุด¹² เรือเร็ว
 สมัยนั้นเหมือนเรือยาวที่ใช้แข่งขันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีพลทหารเป็นพลพายจำนวนมาก ครั้นนั้นสมเด็จพระ
 นเรศวรลงเรือเร็วติดตามพระยาจันจันตุซึ่งหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา จนทันและยิงปืนต่อสู้กัน
 และถูกฝ่ายข้าศึกยิงสวนมาถูกวางปืนแตกในพระหัตถ์จันตองยกทัพกลับ

สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ¹³ มีการตบแต่งพระราชวังหลวง และทำพระยาต่างจัดขบวนเรือแห่แหนและมีการเสด็จทางชลมารค พร้อมด้วยขบวนเรือต่าง ๆ อย่างมากมาย จัดให้มีการแข่งขันเรือต้นสมรรถชัย กับเรือไกรสรमुख เป็นเรือเสี้ยงหาย ซึ่งจัดกันมาทุกปีและจัดติดต่อกันมานานแล้ว นอกจากนี้ก็มีการแข่งขันเรือทั่วไปด้วย

สมัยสมเด็จพระเชษฐาธิราช¹⁴ ตอนพระยากลาโหมสุริยวงศ์นำพล 3,000 คนเศษ ไขเรือยาวประมาณ 100 ลำ เข้ายึดอำนาจสำเร็จ และขึ้นครองราชย์ในเวลาต่อมา

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช¹⁵ ทรงนิยมการแข่งขันเรือ มีการจัดขบวนเรือหลวงอย่างวิจิตรบรรจงมาก มีขบวนเรือในราชสำนักและหมู่คนทั่วไป แล้วจึงจัดให้มีการเทียบคู่เรือที่มียศเท่าเทียมกัน แข่งขันกันระหว่างบางปะอินกับกรุงศรีอยุธยา สร้างความสนุกสนานให้แก่นักกีฬาและผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาในกรุงศรีอยุธยาคอนปลายมีผู้ชายจากตำบลต่าง ๆ จัดไว้พายเรือ หลวงเช่นที่ตำบลผักไห่ บ้านศาลาน เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องงัดกิจกรรมอย่างอื่นหมด

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการแข่งขันเรือทั้งภายในและนอกราชสำนัก¹⁶ มีการแข่งเรือในประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ ในสมัยพระจอมเกล้า มีพระราชบัญญัติภาษาว่า การแข่งเรือหนึ่ง วิ่งวัวคนหนึ่ง วิ่งม้าหนึ่ง วิ่งวัวควายหนึ่ง ชนไก่กักปลาหนึ่ง ต้องเสียภาษีการแก่แขวงก่อนจึง

13. สงเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, การแข่งขันเรือพื้นเมือง, วารสารกีฬา ฉบับที่ 3 มีนาคม 2513, หน้า 15

14. พันจันทนุมาศ (เจิม) พงสาวดารฉบับหลวงประเสริฐ, (พระนคร : โรงพิมพ์อักษรบริการ, 2505) หน้า 324

15. พระราชพงสาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 339

16. ตำรวราชานาฎภาพ, กรมพระยา, ประชุมพงสาวดารภาคที่ 17 จากหนังสืองานศพ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2516, หน้า 18

เล่นได้ ความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมสมัยปัจจุบันนี้เจริญมาก ความจำเป็นที่ต้องใช้เรือพายลดน้อยลง แต่ปรากฏว่า พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ก็นิยมการเสด็จทางชลมารคเพื่อทรงทอดกรืงหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับการแข่งเรือของชาวชนบทคงมีจัดกันเป็นประจำทุกปีและมีอยู่หลายแห่งด้วยกัน คือที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีที่จังหวัดปัตตานี, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์, อำเภอพระประแดง, สมุทรสาคร เป็นต้น โดยใช้เรือยาวที่ขุดจากไม้ซุงทั้งต้น การแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน ความสามัคคี เพื่อสร้างประสบการณ์ตลอดจนเพื่อชัยชนะในการแข่งขันที่พระประแดง และสมุทรสาครนั้น นอกจากแข่งเรือพายแล้ว ยังมีเรือแจว เรือยนต์ เรือเครื่อง และเรือเร็วด้วย

การฟื้นฟูกีฬาแข่งเรือ¹⁷ พ.ศ. 2493 ราชนาวิกโยธินจัดแข่งเรือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีการแข่งขันเรือดิ่ง เรือชิงธง เรือกรรเชียง เรือสำปั้น เป็นต้น และดำเนินการแข่งเรือมาจนถึงปี พ.ศ. 2502 เมื่อมีการตั้งสมาคมว่ายน้ำ สมาคมจึงจัดการแข่งเรือประเพณี เช่นที่เคยทำมา จัดแข่งขันที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณโรงเรียนนายเรือ ครั้งนั้นมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยเฉพาะด้วย การแข่งเรือดังกล่าวแล้วนั้น ในชนบทได้รับการสนับสนุนและจัดกันเป็นประจำทุกปีมา

จากการสังเกตการเล่นกีฬาพื้นเมืองของไทย เช่นวิ่งวิบาก มวยทะเล ชักกะเย่อ เป็นต้น ก็พาดังกล่าวให้ความสนุกสนานและการออกกำลังกาย แต่โอกาสฝึกและเล่นกีฬาพื้นเมืองมีน้อยมาก ในหมู่เด็กเรียน มักเล่นกันในระหว่างเพื่อนฝูง หรือครูจัดให้เล่นเป็นครั้งคราว สำหรับประชาชนมักเล่นกันในงานประเพณีและงานรื่นเริงต่าง ๆ เท่านั้น สมาคมกีฬาไทยควรจะได้ส่งเสริมให้ดีขึ้น การเล่นว้าว เล่นกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เยาวชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดนิยมการเล่นว้าวมาก ทั้งนี้เพราะหาง่ายราคาถูก สมาคมกีฬาไทยจัดการแข่งขันให้เป็นประจำทุกปี มีผู้ส่งว้าวเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

17.

ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับที่ 3 มีนาคม 2513.

กีฬาตะกร้อ เป็นกีฬาไทยแท้ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับความนิยมกว้างขวาง มีการแข่งขันกันสม่ำเสมอทั้งในหมู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้คุณค่าด้านความสนุกสนานและความแข็งแรงมาก เท่าที่เป็นอยู่ปรากฏว่ามีการเรียนการสอนการเล่นตะกร้ออย่างแท้จริงน้อยมาก ส่วนใหญ่ฝึกกันเอาเอง หรือฝึกเพื่อการแข่งขันเท่านั้น จึงควรจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อการเล่นที่ถูกต้อง และประชาชนส่วนใหญ่จะได้เล่นตะกร้อเป็นและเล่นได้ก็ด้วย

กีฬามวยไทย เป็นกีฬาไทยแท้ประเภทการต่อสู้ป้องกันตัวที่เก่าแก่ที่สุดมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เดิมทีฝึกหัดเพื่อป้องกันตัวในสมัยกรุงศรีอยุธยามวยไทยอาชีพแต่ไม่แพร่หลาย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการฝึกหัดและจัดแข่งขันชกมวยไทยอาชีพอย่างกว้างขวาง มีค่ายและเวทีแข่งขันทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก และผู้หญิงไทยก็กำลังนิยมชกมวยไทยอาชีพด้วย จัดเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจำชาติอย่างหนึ่ง

กระบี่กระบอง เป็นกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้อาวุธชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นกีฬาที่ให้ ความสนุกสนาน ความแข็งแรงและสามารถในการป้องกันตัวเองเมื่อมีความจำเป็น มีการเรียนการสอนในโรงเรียนบางแห่ง มีการแข่งขันกันบ้างในหมู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีการแสดงการต่อสู้ต่าง ๆ ควรจะส่งเสริมกีฬานี้ เพราะเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติชนิดหนึ่งที่ทำให้คุณประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสามารถอย่างมากด้วย จึงควรการเรียนการสอนวิชานี้ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาชั้นสูง ทั้งควรให้สมาคมกีฬาไทยจัดการแข่งขันและฝึกฝนผู้สนใจอีกด้วย

จากการศึกษา เรื่องการแข่งขันเรือและประเพณีการละเล่นทางน้ำนั้น มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ความนิยมกว้างขวางขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั้น ก็คงได้รับการส่งเสริมดังจะเห็นได้จาก การเสด็จทางชลมารค และประเพณีการแข่งขันเรือตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่เสมอ สำหรับการแข่งขันในส่วนกลางนั้นเป็นการแข่งขันระหว่างหมู่ทหาร นิสิตนักศึกษา กีฬานั้นนอกจากทำให้คนพายเรือเป็นแล้ว ยังทำให้มีความแข็งแรงและความสนุกสนานมากด้วย สมาคม

กีฬาทางน้ำและสมาคมกีฬาไทยควรจะได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานี้อยู่เสมอ ทั้งควรจัดหาเรือพายสำหรับแข่งขันไว้ให้เพียงพอต่อการเช่าหรือยืมเข้าแข่งขัน แต่ควรให้คำปรึกษาแนะนำในการพาย การจัดการแข่งขัน ตลอดจนการวางกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ในการแข่งขัน และควรส่งเสริมในหมู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วแสดงให้เห็นว่า กีฬาไทยเป็นกีฬาหมู่บ้านคูเมืองมาตั้งแต่โบราณกาล อันได้แก่กิจกรรมประเภท การชกมวย การแข่งเรือ การเล่นกระบี่กระบอง การเล่นว้าว ตะกร้อ และกีฬา เบ็ดเตล็ดประเภทพื้นเมืองนั้นได้ใช้เพื่อการออกกำลังกายกันมานานแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหนึ่งเพื่อสงคราม อันได้แก่ กระบี่กระบอง มวยไทย การแข่งเรือ และอีกประเภทหนึ่งเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น คือ ตะกร้อ ว้าว เกมสกีการเล่นพื้นเมือง เป็นต้น กีฬาทั้ง 2 ประเภทนี้ จะให้ความสนุกสนานและความสามารถในการรบหรือในการต่อสู้ ทำให้เป็นผู้ที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี

การส่งเสริมกีฬาดังกล่าวมีอยู่ทั่วไปคงจะเห็นได้จาก การจัดการแข่งขันในงานเทศกาล และการแข่งขันซึ่งสมาคมกีฬาไทยจัดขึ้นปีละครั้ง น่าจะดำเนินการจัดปีละหลายครั้ง และควรส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมกีฬาดังกล่าวด้วย และถ้าเป็นไปได้ควรจะได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนพลศึกษา โดยให้เรียนวิชากีฬาไทยไปด้วย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเล่นกีฬาอันเป็นศิลปะประจำชาติ ทั้งจะให้ความรู้เพิ่มพูนและภูมิใจในกีฬาอันเป็นศิลปะของไทยโดยแท้

ข. กีฬาสากล

กีฬาสากลที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้ให้ความนิยมกันมากที่สุดคือ ฟุตบอล กรีฑา บาสเกตบอล มวยสากล แบดมินตัน และรักบี้ฟุตบอล ซึ่งจะไต่ถ้าวถึงบทบาทและวิวัฒนาการของกีฬา สากลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

1. กีฬาฟุตบอล¹⁸ อังกฤษเป็นชาติต้นคิดเกมสกีฟ้านักนี้ขึ้นมา กีฬานี้แพร่หลายไปสู่ทวีป ต่าง ๆ ทั่วโลก ชาวยุโรปที่เข้ามาอาศัยในไทย ได้นำเอากีฬานี้มาเล่น และชาวไทยให้ความสนใจ กีฬานี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 และเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น สมัยรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มการแข่งขันฟุตบอลประชาชนเป็นครั้งแรกที่ท้องสนามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2443 ต่อมาจึงเปิดแข่งขันประเภท นักเรียน เยาวชน และครูอีกด้วย

รัชกาลที่ 6 ทรงสนับสนุนการเล่นและการแข่งขันฟุตบอล¹⁹ ทรงเห็นว่ากีฬานี้ นอกจากให้ ผลกำลังความสามัคคีแล้ว ยังฝึกให้เกิดไหวพริบ เช่น เกี่ยวกับการเดินทัพ ซึ่งมีกลยุทธ์ทั้งการรุกการ รับที่นำต้นต้นทั้งเป็นกีฬาที่ประหยัดมาก เหตุนี้พระองค์จึงมีพระราชโองการให้จัดตั้ง "คณะฟุตบอล สยาม" พระองค์ทรงเล่นฟุตบอลกับพระบรมวงศานุวงศ์เสมอ พ.ศ. 2452 ได้จัดตั้งสมาคมฟุตบอล และทรงให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่นั้นมา สมาคมได้เผยแพร่กีฬานี้ออกไปอย่างกว้างขวางทั้ง ในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยส่งเสริมการฝึกและจัดการแข่งขันในหมู่ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ข้าราชการในส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจัดการแข่งขันกันมาตลอดทุกปี

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยใหญ่ และถ้วยน้อย²⁰ เมื่อปี พ.ศ. 2459 จัดการแข่งขันฟุตบอล ถ้วยใหญ่ (ถ้วย ก.) และถ้วยน้อย (ถ้วย ข.) เพื่อหาผู้ชนะเลิศในฟุตบอลทั้ง 2 ระดับ จัดกันมาทุก ปีจนถึงปัจจุบันนี้ มีทีมจากสโมสรและสมาคมต่าง ๆ สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน เอกชน ให้ความสนใจส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นประจำและมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นทุกที (ดูรายละเอียดในการแข่งขันฟุตบอล ถ้วยใหญ่และถ้วยน้อยจากภาคผนวก)

¹⁸ ศรีวิสารวาจา, พระยา, เรื่องเดียวกัน, หน้า 628 - 629

¹⁹ ศิลปากร, กรม, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หมวดกีฬา, บ.3.2/1

²⁰ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กองจดหมายเหตุ, หมวดกีฬา, บ.3.2/3-6

การแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนต่างประเทศ มีหลายประเภทคือ

ก. การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนแห่งชาติ²¹ จัดเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2502 มีการแข่งขันเป็นประจำปี โดยกรมรมนุญเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยเคยครองตำแหน่งชนะเลิศถึง 2 ครั้งใน 16 ครั้ง โดยครองชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 4 พ.ศ. 2505 ที่กรุงเทพฯ และครองร่วมกับพม่าในการแข่งขันครั้งที่ 11 พ.ศ. 2512 ที่กรุงเทพฯ

ข. การแข่งขันฟุตบอลเมอร์เดกา²² (Merdeka) เป็นการชิงชนะเลิศระหว่างชาติต่าง ๆ ใน เอเชีย จัดแข่งขันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมการแข่งขันทุกปี และในปี พ.ศ. 2517 ประเทศไทยได้เข้ารอบ 2 เป็นครั้งแรก ผลการแข่งขันจึงไม่น่าพอใจ

ค. การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ²³ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จัดแข่งขัน 2 ปีต่อครั้ง ทีมไทยยังไม่เคยชนะเลิศเลย จากการส่งเข้าแข่งขันทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา (นับถึง พ.ศ. 2516)

ง. การแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ (King's Cup) เป็นการชิงชนะเลิศชิงชนะเลิศแห่งชาติเอเชียซึ่งด้วยพระราชทาน สมาคมฟุตบอลเป็นผู้จัด จัดกันมาทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ประเทศไทยเคยได้ครองชนะเลิศเท่านั้น

จ. การแข่งขันฟุตบอลควีนส์คัพ (Queen's Cup) เป็นการชิงชนะเลิศสโมสรชิงชนะเลิศแห่งชาติเอเชียซึ่งด้วยพระราชทานสโมสรธนาคารกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ปรากฏว่าทีมฟุตบอลสโมสรในไทยครองชนะเลิศเสมอมา

ฉ. การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 15 และ 18 ปี เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ขณะนี้จัดแข่งขันเข้ามา 4 ครั้ง ประเทศไทยเคยได้รับตำแหน่งชนะเลิศเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้มีการแข่งขันกับต่างชาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และหาประสบการณ์อยู่เสมอทั้งการ

²¹ สุจิตกรการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2515 หน้า 14 - 30

²² สงเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับที่ 3 ปีที่ 3 มีนาคม 2512 หน้า 13

²³ สงเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับเดือนธันวาคม 2516 หน้า 20 - 24

เกินทางไปแข่งขันในต่างประเทศและต่างประเทศมาแข่งขันในไทย เช่นทีมต่าง ๆ ในยุโรปมาแข่งขัน บ่อยและการแข่งขันกับทีมรัสเซีย และทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ผลการแข่งขันนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ ต้องปรับปรุงทั้งความสมบูรณ์ ทักษะ และ ทัศนคติ ตลอดจนการมารยาทในการเล่นอีกด้วย

จากนั้นมาก็มีการแข่งขันระหว่างนักเรียน ระหว่างองค์กร ระหว่างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนระหว่างหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ

ปี พ.ศ. 2477 มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์²⁴ จัดแข่งขันกันเกือบทุกปี (ยกเว้นปีที่มีความจำเป็นต่อการแข่งขัน) ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจต่อการแข่งขันนี้มาก และการแข่งขันทุกครั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะนำเงินรายได้ไปช่วยการกุศล ขณะนี้แข่งขันมาได้ 32 ครั้ง (นับถึงปี พ.ศ. 2515) ปี พ.ศ. 2516 งดการแข่งขันเนื่องจากวันมหาวิปโยค พ.ศ. 2517 เป็นการแข่งขันครั้งที่ 33

ปี พ.ศ. 2505 สมาคมฟุตบอล เว้นจัดแข่งขันฟุตบอล ด้วย ก. และ ด้วย ง. เพื่อเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลใหม่ ๆ ใ้หาประสบการณ์เพิ่มเติมก่อนเข้าแข่งขันในประเภทด้วย ก. และ ด้วย ข. ทั้งยังใ้นักกีฬาที่ตกอันดับมาจากด้วย ก. และ ด้วย ข. ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันด้วย มีทีมต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ปี พ.ศ. 2507 มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จตุรมิตร ระหว่าง 4 โรงเรียน คือ เทพศิรินทร์, สวนกุหลาบ, กรุงเทพคริสเตียน และ อัสสัมชัญ โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันติดต่อกันทุกปี

ปี พ.ศ. 2501 สมาคมฟุตบอลจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ขณะนี้จัดมาได้ 17 ครั้ง (นับถึง พ.ศ. 2517) มีสมาคม สโมสร และบริษัทต่าง ๆ ส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้สมาคมยังจัดแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา ฟุตบอลมหาวิทยาลัย

24

จุฬา - ธรรมศาสตร์, สุจินตการแข่งขันทบดประเพณี จุฬา - ธรรมศาสตร์.

ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2515 หน้า 2 - 16



หน่วยงานที่สนับสนุนกีฬาฟุตบอล²⁵ คือ

1. กรมพลศึกษาจัดแข่งขันฟุตบอลนักเรียนทุกวัน ทั้งฟุตบอลอาชีวศึกษา และฟุตบอลเตรียมอุดมศึกษา สำหรับในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

2. กรุงเทพมหานคร จัดแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ฟุตบอลเยาวชน และฟุตบอลประชาชน ประชาชนให้ความสนใจสนับสนุน ส่งทีมเข้ามาแข่งขันเป็นจำนวนมาก ๆ กว่าสถาบันใด ๆ จะทำได้ กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่เก่าแก่ที่สุดของไทย เริ่มการแข่งขันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 การแข่งขันครั้งแรกเริ่มมีในโรงเรียนสามัญ โรงเรียน หรือหน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันนี้ นิยมฟุตบอลสูงสุดเหนือกีฬาใด ๆ เพราะเป็นเกมส์กีฬาที่สนุกสนานที่สุด การแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้แพร่หลายไปทุกอำเภอ ทุกจังหวัดซึ่งมีการจัดการแข่งขันกันภายในระหว่างอำเภอ ทั้งในหมู่ประชาชนและนักเรียน สมาคมฟุตบอลไทยบริหารงานในทางกีฬาก้าวหน้า ด้วยการจัดหาผู้ฝึกจากต่างประเทศ อบรมผู้ฝึก ผู้ตัดสิน จัดแข่งขันฟุตบอลในระดับต่าง ๆ มีสถาบัน สโมสร ชำราชากร พอค้า ประชาชน ส่งทีมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก นอกจากการแข่งขันภายในแล้ว ยังมีการส่งทีมออกไปแข่งขันในต่างประเทศ และจัดทีมไทยไว้ต้อนรับทีมต่างชาตด้วย ระดับมาตรฐานฟุตบอลของไทยไม่ด้อยนักเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในแหลมทองและในเอเชียเกมส์ เพราะโอกาสชนะมีน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นฟุตบอลให้มาก ๆ จะได้มีโอกาสคัดเลือกนักกีฬาในจำนวนนักฟุตบอลมาก ๆ ทั้งจะต้องปรับปรุงในเรื่องความสมบูรณ์ของร่างกาย และทักษะเทคนิคการเล่นอีกด้วย นอกจากนี้ควรส่งเสริมกีฬาในหมู่นักเรียนหรือเด็กเล็กให้มากในการเรียนการฝึก และมีโอกาสแข่งขันเพื่อเพิ่มประสบการณ์ และเมื่อโตขึ้นโอกาสที่จะเป็นทีมชาติไทยที่มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลได้อย่างดี

²⁵ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เมษายน,

2. กีฬามวยสากล การต่อสู้ด้วยมือและเท้ายังมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย แต่ลดความจำเป็นลงเมื่อมีอาวุธทันสมัยขึ้นใช้ การต่อสู้ดังกล่าวจึงเป็นการกีฬาโอลิมปิกโบราณ ครั้งที่ 23 ก่อน ค.ศ. 500 ปี และมีการตั้งกฎเกณฑ์กติกาอย่างรัดกุม และต่อมากีฬานี้ก็แพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก²⁶

มวยสากลในไทย²⁷ มวยสากลเข้าสู่ประเทศไทยในราว พ.ศ. 2460 - 2465 เพราะโรงเรียนต่าง ๆ นิยมฝึกกีฬานี้ และกระทรวงศึกษาธิการก็จัดให้มี การชกมวยนักเรียนขึ้นประจำทุกปี กีฬานี้แพร่หลายออกไปสู่ประชาชนรวดเร็ว ต่อมากรมพลศึกษาจัดการแข่งขันและเผยแพร่กีฬานี้ เมื่อ พ.ศ. 2493 มีการจัดตั้งกีฬาสมาคมมวยสมัครเล่นขึ้น และเข้าเป็นสมาชิกกีฬาสมัครเล่นนานาชาติ ในเวลาต่อมาด้วย สมาคมได้จัดแข่งขันกีฬานี้ในหมู่นักเรียน ประชาชน ทหาร และตำรวจ ผลงานของสมาคมนี้ทำไว้มาก และเท่าที่ปรากฏ คือ²⁸

ก. การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2497 เรื่อยมา ครั้งนี้ไม่ได้เหรียญใด ๆ เลย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2501 ส่งนักมวย 6 คน ได้ 2 เหรียญทอง ครั้งที่ 4 ส่งนักมวยเข้าแข่งขัน ได้ 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง และในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 5 และ 6 นักมวยไทยก็ครองเหรียญทองทั้ง 2 ครั้ง แต่พลาดหวังในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 7 โดยไม่ได้เหรียญทองเลย

ข. การแข่งขันกีฬาแหลมทอง นับตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรก พ.ศ. 2502 จนกระทั่งถึงการแข่งขันครั้งสุดท้าย ประเทศไทยได้รับชัยชนะหลายรุ่นเสมอมา และในครั้งที่ 7 พ.ศ. 2516 นี้เอง ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถชนะเลิศเหรียญทองถึง 8 รุ่น

²⁶ จรินทร์ อาริรัตน์, คู่มือกีฬา, พระนคร : นิยมวิทยาคารพิมพ์, 2511 หน้า 244

²⁷ ศรีวิสารวาจา, พระยา, เรื่องเดียวกัน, หน้า 625 - 626

²⁸ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2513, หน้า 61 - 63

ค. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2515 นักมวยไทยยังไม่เคยครองเหรียญใด ๆ

พ.ศ. 2506 ได้จัดแข่งขันคัดเลือกนักมวยในระดับจังหวัดและจัดชิงชนะเลิศในกรุงเทพฯ ทำให้ไทยได้นักมวยฝีมือดีมาเสริมทีมเพิ่มขึ้น และในการแข่งขันชิงชนะเลิศระหว่าง 3 ประเทศ (ไทย บราซิล สิงคโปร์) จากการแข่งขัน 9 คน ไทยได้ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ครอบงำทวีปในครั้งนั้น

3. การแข่งขันชิงชนะเลิศมวยสมัครเล่นแห่งเอเชีย หรือเรียกว่าการแข่งขันชิงถ้วย "วชิรลงกรณ"

ตารางที่ 11 แสดงผลการแข่งขันมวยสมัครเล่นชิงแชมป์แห่งเอเชีย พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2516

ครั้งที่	พ.ศ.	จำนวนประเทศ	สถานที่แข่งขัน	ประเทศชนะเลิศ	ชนิดที่ 2	ชนะที่ 3
1	2506	15	ไทย	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ปากีสถาน
2	2508	15	เกาหลี	เกาหลี	ไทย	ฟิลิปปินส์
3	2510	14	ลังกา	ไทย	เกาหลี	อิหร่าน
4	2512	13	ฟิลิปปินส์	เกาหลี	ปากีสถาน	อิหร่าน
5	2514	16	อิหร่าน	อิหร่าน	เกาหลี	ปากีสถาน
6	2516	17	ไทย	ไทย	อิหร่าน	เกาหลี

ที่มา.- รวบรวมจาก ข่าวสารกรมพลศึกษา ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2516 หน้า 2 - 9 จัดทำตาราง โดยผู้เขียน

จากตารางจะเห็นได้ว่าไทยครองชนะเลิศ 2 ครั้งเท่ากับเกาหลี และมีประเทศไทย เกาหลี อิหร่าน ญี่ปุ่น เท่านั้นที่จัดว่ามีความสามารถในกีฬามวยสากลของเอเชียอย่างทัดเทียมกัน จากการแข่งขันหลายประเทศด้วยตนเอง ผลการแข่งขันจึงชี้ให้เห็นว่านักกีฬามวยสากลของไทยมีความสามารถมาก เมื่อเทียบนักมวยเอเชียด้วยกัน ซึ่งนับว่ากีฬามวยสากลได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างมากประเภทหนึ่ง

จากค่านิยมกีฬามวยสากลมีมากในหมู่ประชาชนชาวไทยนอกจากกรมพลศึกษาจัดแข่งขันในหมู่นักเรียนและมีการแข่งขันมากในระหว่างกองทัพแล้ว ยังมีค่ายมวยหลายแห่งในการสนับสนุนมวยสากล โดยเฉพาะนักมวยไทยที่เป็นแชมป์หากู้ชกยาก มักจะหันมาชกมวยสากล ค่านิยมมวยสากลมีมากทำให้ประเทศไทยมีโอกาสจัดการแข่งขันการชกมวยชิงแชมป์โลกในไทยเป็นจำนวนถึง 14 ครั้ง (ตั้งแต่สมัย จำเริญ ทรงกิตรัตน์ จนถึง พ.ศ. 2516) และ นักมวยสากลของไทยได้ครองแชมป์โลกรุ่นหลายเวทีถึง 4 คน คือ

โผน กิ่งเพชร

ชาติชาย เชี่ยวน้อย (แหลมฟ้าผ่า)

เบิกฤกษ์ ชาติวันชัย

เวนิช บ.ช.ส.

ค่านิยมกีฬามวยสากลไทยยังมีน้อย ส่วนใหญ่หันไปนิยมมวยไทยเพราะหารายได้ ๆ คึกกว่า และถ้าเป็นนักมวยไทยที่มีฝีมือเยี่ยมก็จะหันมาชกมวยสากล แม้กีฬานี้จะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรก็ตาม แต่ก็มี การฝึกและแข่งขันในระหว่างหมู่นักเรียน ทหาร ตำรวจ อย่างมากเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่านักมวยสากลของไทย มีโอกาสครองแชมป์เปียนมวยทหาร และเป็นแชมป์เปี้ยนเอกของสากลมาหลายรุ่นด้วยกัน หากมีการฝึกอย่างจริงจังไทยอาจจะมีนักกีฬามวยสากลมากกว่านี้ก็ได้ และการที่สมาคมมวยสากลได้นำเอานักมวยไทยมาชกมวยสากลที่ให้นักมวยสากลที่ขึ้นมาแต่แรกเสียกำลังใจ และนักมวยไทยที่ชกมวยสากลได้ก็มักจะชกผิดสไตล์ของการชก และใช้กำลังกับความอดทนเท่านั้น ซึ่งคงจะแก้ไขโดยเผยแพร่กีฬานี้ให้กว้างขวาง และชกถูกต้องเพราะนักมวยไทยมีความอดทนและใจกล้าอยู่แล้ว สำหรับผู้ชกมวยสากลอาชีพของไทยก็มีหลายคนด้วยกัน ที่มีโอกาสครองตำแหน่งแชมป์โลก นี่ก็แสดงว่าชาวไทยมีความสามารถด้านกีฬามวยสากลอยู่มาก การส่งเสริมให้มีการแข่งขันระหว่างนักเรียน ทหาร ตำรวจ และในการแข่งขันกีฬาเขต หรือกีฬาภาคพื้นนั้นเป็นการดี แต่ควรจะมีการเตรียมตัวอีกทั้งเทคนิคทักษะและความแข็งแรงเสียก่อนที่จะขึ้นชก โดยเฉพาะควรฝึกมาแต่เด็กก็จะทำให้กีฬาที่น่าเชื่อถือเสียงมาสู่ประเทศไทยมากกว่าที่เป็นอยู่

3. กีฬาแบดมินตัน

การริเริ่มกีฬาแบดมินตันในประเทศไทย²⁹ พ.ศ. 2456 พระยานิพัทธ์กุลพงษ์ มี คอร์ดเล่นกันภายในบ้าน ต่อมาหลวงชลาไชยโยกกล่เปิดสนามที่บ้านฝั่งธนบุรีด้วย และเริ่มจัดแข่งขันระหว่างกันขึ้น พ.ศ. 2462 สโมสรกลาโหมจัดแข่งขันประเภท 3 คน, 2 คน และเดี่ยว กีฬานี้แพร่หลายมากมีการตั้งคอร์ดในสำนักรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดกีฬานี้มาก เสด็จพระราชดำเนินชมการแข่งขันเสมอ นักแบดไทยได้เดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศอีกด้วย

พ.ศ. 2490 มีผู้ผลิตลูกขนไก่ภายในประเทศทำให้ราคาถูกลงมากและใน พ.ศ. 2493 นายงอนิสกุล เจ้าของเครื่องกีฬาทรานกอินทรี ไ้รวบรวมนักแบดฝีมือดี นำไปแข่งขันและศึกษาการเล่นของนักแบดชั้นนำของโลกที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่สิงคโปร์ ปีเดียวกันนี้พระยาจินตารักษ์ ได้จัดตั้งสมาคมแบดมินตันขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกสโมสรถึง 32 แห่ง และสมาคมเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติใน พ.ศ. 2494

ประเทศไทยกับการแข่งขันชิงถ้วยโธมัสคัพ³⁰ ไทยเคยร่วมการแข่งขันมาโดยตลอด ยกเว้นการแข่งขันครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 7 ผลการแข่งขันครั้งที่ 4 ไทยชนะเลิศโซนเอเชีย แต่พ่ายแพ้อรอบ 2 ครั้งที่ 5 ไทยชนะผ่านรอบ 2 เข้าชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซีย แต่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งที่ 6 และ 8 ไทยตกรอบ 2 ทั้ง 2 ครั้ง ครั้งที่ 9 ไทยชนะมาเลเซียแต่แพ้อินโดนีเซีย

ในการแข่งขันชิงถ้วยอูเบอร์³¹ เป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศแบดสตรี ไทยเคยร่วมการแข่งขัน 4 ครั้ง ส่วนใหญ่ตกรอบแรก ในการแข่งขันครั้งที่ 5 ไทยชนะเลิศโซนเอเชีย แต่ไปแพ้อังกฤษในรอบ 2 ปัจจุบันนี้ไทยเป็นสมาชิกสหพันธ์แบดมินตันเอเชีย สหพันธ์เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก พ.ศ. 2505 และจัดทุก ๆ 2 ปี

²⁹ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับที่ 9 กันยายน 2511 หน้า 72

³⁰ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ฉบับที่ 3 มีนาคม 2513 หน้า 21

³¹ กรุงเทพมหานคร, คู่มือกรรมการแข่งขันแบดมินตัน ปี พ.ศ. 2516 (พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวิลพรการพิมพ์, พ.ศ. 2516) หน้า 20 ก. - 20 ฉ.

พ.ศ. 2501 มาเลเซียริเริ่มจัดแข่งขัน "แบดมินตันชิงชนะเลิศระหว่างชาติ" ในการแข่งขันครั้งที่ 5 พ.ศ. 2514 นักเรียนไทยชนะเลิศเป็นแชมป์เอเชียประเภทชายเดี่ยว

การแข่งขันแบดมินตันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแชมป์โลกแบดมินตันคือ การแข่งขัน "แบดมินตันออสเตรเลีย"³² ไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายครั้งปรากฏว่า เคยได้ครองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวและคู่เท่านั้น

ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 4 และ 6 นักแบดไทยได้ครองชนะเลิศหลายประเภท แต่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5 ไทยชนะเลิศประเภททีมชายสำหรับการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ซึ่งมีเพียง 7 ประเภทนั้น ประเทศไทยได้รับชัยชนะเสมอมาแทบทุกครั้ง

การส่งเสริมแบดมินตันภายในประเทศ³³ สมาคมได้ริเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่เริ่มตั้งสมาคมและกรุงเทพมหานครก็จัดการแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เรื่อยมา ทั้งสมาคมและกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันในประเภท นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเยาวชน โดยจัดทั้งประเภท ทีม เดี่ยว คู่ และคู่ผสม สำหรับกรมพลศึกษาจัดการแข่งขันขึ้นมาเรื่อยๆ แต่จัดเฉพาะประเภทนักเรียนเท่านั้น

พ.ศ. 2510 นายชำนานู ยุวบูรณ์ นายกสมาคม ได้จัดแข่งขันแบดมินตันที่วราชนาฏจักรและจัดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพ ฯ และในขณะเดียวกันทางองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดแบดมินตันแข่งขันกันในกลุ่มกีฬาเขต ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนและความสนใจของประชาชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการแข่งขันแบดมินตันไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็เป็นการแข่งขันที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากด้วย

³² เจริญ วรรณะสิน, กีฬาแบดมินตัน, (พระนคร : มิตรนราการพิมพ์, พ.ศ. 2516),

หน้า 4 - 10

³³ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เมษายน,

2516 หน้า 58

กีฬาเบคมินตันได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งมักเป็นพ่อค้า ข้าราชการ เป็นส่วนใหญ่ เพราะกีฬานี้เสียค่าใช้จ่ายสูง และความนิยมในส่วนภูมิภาคมีน้อยมาก นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ซึ่งต้องการเล่นเพื่อสันทนาการหรือออกกำลังกาย แม้เขาจะมีนักกีฬาที่น้อยแต่จากการจัดการ แข่งขันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาเบคมินตันของไทยมีฝีมือไม่น้อยหน้าประเทศใดเหมือนกัน และ ถ้ามีการฝึกกันอย่างจริงจังมาแต่เด็ก ก็ย่อมจะทำให้ผู้มีความสามารถในกีฬานั้นเป็นตัวแทนทีมชาติได้ การที่มีกรมพลศึกษา และกรุงเทพมหานครจัดการแข่งขันขึ้นอยู่นั้นก็ดีแล้ว แต่ควรขยายออกไปให้ กว้างขวางกว่านี้ ซึ่งสมาคมเบคมินตันแห่งประเทศไทยควรจะรับผิดชอบ

4. กรีฑา

กรีฑาเป็นกีฬาที่นิยมกันในกีฬาโอลิมปิกโบราณและโอลิมปิกใหม่ ปัจจุบันเป็นกีฬา บังคับที่ สำคัญยิ่งในการแข่งขันกีฬาระหว่างชาติ สำหรับการแข่งขันกรีฑาในไทยครั้งแรก³⁴ เป็นการแข่งชัน กรีฑานักเรียนที่หนองสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. 2440 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2444 จัดที่สวนมะลิ ถนนบำรุง เมือง และในปี พ.ศ. 2447 กรมศึกษาธิการก็จัดแข่งขันกรีฑานักเรียนและจัดติดต่อกันมาทุกปี พ.ศ. 2476 กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน และกรีฑาประชาชนควบคู่กันไป และ ตั้งให้ศึกษาธิการจังหวัดและแผนกกีฬาอำเภอ ร่วมกันจัดแข่งขันภายในจังหวัด และ พ.ศ. 2486 ได้จัดแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2491 ได้จัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่น ดำเนินการแข่งชัน กรีฑาทุกประเภททั้งภายในและต่างประเทศ สมาคมนี้นี้เป็นสมาชิกสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 และจัดการแข่งขันกรีฑา 4 เหล่า เมื่อ พ.ศ. 2499

การฝึกการเรียนการสอนกรีฑา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะจะสร้างพื้นฐานให้กับกีฬา ทุกชนิด เพราะกีฬาสร้าง ความแข็งแกร่งและความว่องไว ซึ่งกีฬาทุกอย่างจำเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะ ทั้ง 2 ประเภทมาก นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ควรจัดกรีฑาภายในและระหว่างโรงเรียนเป็น ประจำอีกด้วย

34.

ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มิถุนายน

การแข่งขันกรีฑาระหว่างประเทศ³⁵ (ระหว่าง พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2516)

1. กีฬาโอลิมปิก ไทยส่งกรีฑาเข้าแข่งขันทุกครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2515
แต่ยังไม่ได้เหรียญใด ๆ เลย

2. กีฬาเอเชียนเกมส์ไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 ยังไม่
ได้เหรียญใด ๆ เลย แต่ครั้งที่ 6 ไทยชนะเลิศ 2 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน และในครั้งที่ 7
ได้ 3 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญทองแดง

3. กีฬาแหลมทอง ไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทุกครั้ง และผลของการแข่งขันกรีฑาเป็นที่
น่าพอใจ เพราะได้ทำเหรียญให้กับทีมไทยอย่างมากทุกครั้ง

การแข่งขันกรีฑาของไทยมีมานานแล้ว แต่เมื่อคุณผลงานของสมาคมกรีฑาแล้ว จะเห็นได้ว่า
สมาคมได้ร่วมมือกับกรมพลศึกษาจัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในส่วน
ภูมิภาคเดิมมีก็เพียงการแข่งขันระหว่างนักเรียน ครั้นมีกีฬาเขตจังหวัดต่าง ๆ ก็พยายามส่งเสริมการ
แข่งขันกรีฑาในหมู่ประชาชน ในการแข่งขันกรีฑาระหว่างประเทศแม้ว่าประเทศไทยจะประสบชัยชนะ
ในการแข่งขันบางประเภทก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะอีกหลายประเภทประเทศไทยไม่มีโอกาสชนะ
เลย และโดยเฉพาะผู้ชนะเลิศมักจะมีข่าว ๆ หน้ากันอยู่ ซึ่งถ้าหากนักกีฬาเหล่านั้นหมดสภาพไป ก็หาตัว
ใหม่แทน อันนี้สมาคมควรฝึกเด็กให้มาก ๆ เพื่อหาตัวแทนในการแข่งขันกีฬาเขตก็มีส่วนดีที่จะเสาะหา
นักกีฬามีมือเกิน ๆ มาร่วมทีม อย่างไรก็ตามจัดได้ว่า ในระยะหลังตั้งแต่เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 5
เป็นต้นมา กรีฑาของไทยได้พัฒนาไปมากดังจะเห็นจากชัยชนะที่ได้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองและ
เอเชียนเกมส์ที่ผ่านมา

การแข่งขันกรีฑาแห่งชาติ สมาคมจัดแข่งขันกรีฑาแห่งชาติเป็นประจำทุกปี จัดและดำเนินการ
การแข่งขันมาดังนี้

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ก. ชุคประชาชนชาย | เริ่มแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ. 2481 |
| ข. ชุคประชาชนหญิง | เริ่มแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ. 2482 |
| ค. ชุคเยาวชนชายหญิง | เริ่มแข่งขันตั้งแต่ พ.ศ. 2506 |

รายชื่อทีม หรือ สโมสรที่ครองตำแหน่งชนะเลิศประจำปี ดูรายละเอียดจากภาคผนวก

³⁵ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 กันยายน, 2517

5. กีฬามาสเกตบอล

กีฬามาสเกตบอลเข้าสู่ประเทศไทยโดยชาวต่างประเทศ และนักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาในต่างประเทศ ก็พานี้เปิดสอนในโรงเรียนพลศึกษา โดยอาจารย์นิยม ทองซิด เป็นผู้สอน และครูพลศึกษานำไปสอนเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง ก็พานี้ติดกันมากในหมู่ชาวจีนทั้งพ่อค้า และนักเรียน กรมพลศึกษาจัดให้มีการสอนกีฬานี้ในโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 พร้อมกับจัดการแข่งขันระหว่างนักเรียนอีกด้วย

พ.ศ. 2496 ได้จัดตั้งสมาคมบาสเกตบอลสมัครเล่น³⁶ สมาคมส่งเสริมในค่าน, กฎเกณฑ์ กติกา การตัดสิน การฝึก และการจัดการแข่งขัน เพื่อความนิยมของประชาชนมีมากขึ้น และแพร่หลายไปในจังหวัดต่าง ๆ สมาคมจึงจัดการแข่งขันบาสเกตบอลสโมสรประเภทถ้วย ก. และ ถ้วย ข. ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2506 เริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ทั้งทีมชาย และทีมหญิง การแข่งขันทุกประเภทได้รับความสนใจจากโรงเรียนสถาบันการศึกษา สโมสร บริษัทห้างร้าน จัดเข้ามาร่วมการแข่งขัน

นอกจากสมาคมบาสเกตบอลสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันแล้ว ยังมีกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดแข่งขันในประเภทนักเรียน ประชาชน ก. ข. และกรมพลศึกษา จัดการแข่งขันประเภทนักเรียน เตรียมอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างประเทศ

ก. ผลงานสำคัญของสมาคม³⁷

1. ไทยส่งกีฬามาสเกตบอลร่วมการแข่งขันเอเซียเกมส์ครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 6 ประเทศไทยเคยได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ

³⁶ สัมภาษณ์ กุศล อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ต. เลขาธิการสมาคมบาสเกตบอล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เวลา 11.00 - 12.00 น.

³⁷ พลศึกษา, กรม, ข่าวสารกรมพลศึกษา มิถุนายน 2513 หน้า 18

2. ไทยส่งนักกีฬาบาสเกตบอลร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง และประสพชัยชนะเสมอมา ทั้งทีมชายและทีมหญิง

3. ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์แห่งเอเชียและปรากฏว่าไทยยังไม่เคยได้รับตำแหน่งใด ๆ เลย

4. ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชีย นักกีฬาไทยยังไม่ได้รับตำแหน่งใด ๆ เลย

ข. การแข่งขันบาสเกตบอลภายในประเทศ

1. การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศถ้วย ก. และ ข. จัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497

2. การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เริ่มจัด พ.ศ. 2506

3. การแข่งขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา เริ่มจัดปี พ.ศ. 2512 จัดประจำทุกปี ยกเว้นปีที่มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชาติ

4. การแข่งขันบาสเกตบอลฝึกหัดครู เริ่มจัดเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

5. การแข่งขันบาสเกตบอลมหาวิทยาลัย เริ่มจัดเมื่อ พ.ศ. 2500 จัดเป็นประจำทุกปี กีฬาบาสเกตบอลนั้นได้รับความนิยมมากเพราะสถานที่หาง่ายและอุปกรณ์น้อย กีฬานี้นิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไป แต่ปรากฏผลไม่เป็นที่น่าพอใจ เมื่อเข้าแข่งขันชิงแชมป์แห่งเอเชีย ซึ่งเคยได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด เพียงแค่รองชนะเลิศในปี พ.ศ. 2509 เท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นผลมาจากการเสียเปรียบค่านรูปร่างก็เป็นได้ ซึ่งการที่สมาคมพยายามคัดเลือกตัวนักกีฬาที่มีความสูง ก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง แต่ต้องใช้ทั้งความคล่องหรือความสมบุรณ์ของร่างกายและทักษะเทคนิคการเล่น ปัจจุบันสมาคมบาสเกตบอลเป็นสมาคมที่ยุ่งเหยิงมากเพราะกรรมการบริหาร ดังจะเห็นได้จากการไม่ยอมเลือกตั้งกรรมการของสมาคมและการไม่ยอมแสดงบัญชีการใช้จ่ายเงินของสมาคมอีกด้วย ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและผู้บริหารควรมีใจเป็นธรรมยึดหลักความเจริญก้าวหน้าของสมาคมเป็นสำคัญ

6. กีฬารักบี้ฟุตบอล

กีฬานี้นิยมกันมากในหมู่ชาวต่างประเทศในไทย ภายหลังได้รับความนิยมแพร่หลายไปในหมู่ชาวไทยครั้งแรกเปิดการแข่งขันกันที่ทองสนามหลวงโดยเฉพาะในงานพิธี กีฬานี้มีการสนับสนุนเล่นและแข่งขันอย่างจริงจังที่ราชกรีฑาสโมสร³⁸ ปี พ.ศ. 2453 เป็นการแข่งขันรักบี้ครั้งแรกระหว่างบ๊ิงสปอร์ตคลับกับราชกรีฑาสโมสร โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพและจัดติดต่อกันมาเรื่อย ๆ ใน พ.ศ. 2454 มีการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับทีมราชกรีฑาสโมสร

พ.ศ. 2468 จัดแข่งขันรักบี้มหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2480 ตั้งสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมกีฬานี้อย่างกว้างขวางออกไป และสมาคมจัดแข่งขันกีฬานี้ระหว่างโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2483 เป็นต้นมา

สถาบันที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬานี้อย่างจริงจัง ซึ่งได้จัดนักกีฬาที่เด่นเป็นตัวแทนทีมชาติไทย และบ่อน้ำโหล่มิตรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และเป็นเวลานานมาแล้ว คือ โรงเรียนวชิราวุฒวิทยาลัย

พ.ศ. 2493 ไทยส่งนักกีฬารักบี้มาแข่งขันในประเทศอังกฤษ ได้ลงแข่งขันกับทีมต่าง ๆ หลายครั้งเพื่อหาประสบการณ์ในการเล่น

พ.ศ. 2497 มีการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียชิงถ้วยวชิรลงกรณ³⁹ แข่งขัน 2 ปีครั้ง ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

พ.ศ. 2502 สมาคมจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก

พ.ศ. 2506 สมาคมจัดการแข่งขันหลายประเภท มีนักกีฬาส่งเข้าแข่งขันมากถึง 39 ทีม

³⁸ ศรวิสารวาจา, พระยา, เรื่องเดียวกัน, หน้า 633 - 635

³⁹ ส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย, องค์การ, วารสารกีฬา ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2511, หน้า 33 - 34

การแข่งขันรักบี้ประเพณี⁴⁰ มีการแข่งขันระหว่างทีมวชิราวุธ กับทีมเคอมาเดคอลลีแอนด์
แข่งขันกันเป็นประจำทุกปีโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ก็มีรักบี้ประเพณีชาวเรือ - ชาวไร่
ระหว่างโรงเรียนนายเรือ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังมีรักบี้ประเพณีจุฬา - ธรรมศาสตร์
ซึ่งแข่งขันเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้

การแข่งขันที่สมาคมจัดดำเนินการแข่งขัน คือ

- ก. ประเภทมหาวิทยาลัย
- ข. ประเภทอุดมศึกษา
- ค. ประเภทเตรียมอุดมศึกษา
- ง. ประเภทสโมสร



กรมพลศึกษาจัดการแข่งขันในประเภทนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

รักบี้ฟุตบอลเป็นเกมกีฬาใหญ่ต้องการผู้เล่นที่มีใจ เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง กีฬานี้นิยมกันมา
นานในหมู่ชาวต่างชาติ และบรรดา นิสิต นักศึกษา ทหาร ตำรวจ แต่ในการแข่งขันระหว่างประเทศ
ยังได้ผลไม่ดีพอ หากโรงเรียนต่าง ๆ ช่วยกันส่งเสริมและผลิตนักกีฬาค้นนี้ เช่นเดียวกับโรงเรียน
วชิราวุธ ก็จะได้นักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทีมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะเป็นกีฬาที่ประหยัด
และเล่นง่าย ทั้งให้คุณค่าทางความสนุกสนานและความแข็งแรงอย่างมากด้วย

สรุปเรื่องกีฬาสากล

การกีฬาสากล เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 - 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เล่น
กันระหว่างชาวต่างประเทศกับบุคคลชั้นสูงของไทยเท่านั้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 กีฬาสากลได้รับความ
นิยมในหมู่ชาวไทยสูงขึ้น ทั้งในหมู่ทหาร นักเรียนและข้าราชการทั่วไป โดยเฉพาะมีการเรียนการ
สอนกีฬาในสถาบันการศึกษาในสมัย นั้น จนเกิดการแข่งขันทีฬาภายในโรงเรียนและการแข่งขันกีฬา
ภายนอกระหว่างโรงเรียน มีกีฬาฟุตบอล และกรีฑา ซึ่งได้จัดการแข่งขันเรื่อยมา กีฬาสากลอีกหลาย
ประเภทคงได้มีการฝึกหัดกันอย่างแพร่หลายด้วยคือ บาสเกตบอล มวยสากล ยูโด แบดมินตัน รักบี้

40.

และได้จัดไว้ในหลักสูตรการเรียนพลศึกษาในการศึกษาระดับต่าง ๆ และจัดการแข่งขันกีฬา ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอย่างกว้างขวางจากสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ราชกรีฑาสโมสร และสมาคมกีฬาต่าง ๆ ได้จัดการฝึกหัดและส่งเสริมการกีฬาสากลดังกล่าวอย่าง กว้างขวาง คือ มีการเรียนการสอน การจัดการแข่งขันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และมีหลาย ประเภทด้วยกันดังนี้ นักเรียน เยาวชน นักศึกษา และประชาชน

นักการพลศึกษายอมรับแล้วว่าภารกิจกีฬาเป็นผลขั้นสุดท้ายของการพลศึกษา และการพลศึกษา ก็อาศัยภารกิจกีฬาในการพัฒนาบุคคล การกีฬาจึงได้รับการฝึกหัด และจัดการแข่งขันในสถาบันการศึกษา แต่เนื่องจากการเรียนการสอนพลศึกษาและการฝึกกีฬานั้นยังมีความสำคัญน้อยกว่าวิชาการอื่นอยู่มาก ชั่วโมงเรียนน้อย ผู้ที่จะฝึกฝนการกีฬาให้เกิดความชำนาญนั้น ต้องอาศัยการฝึกนอกเวลาเข้าช่วย การกีฬาในระดับนักเรียนหรืออุดมศึกษา จึงมีนักกีฬาที่มีความสามารถน้อยมาก ไม่เหมือนชาวต่างประเทศซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่อยู่ในระดับอุดมศึกษา และโดยเฉพาะมีการเรียนการฝึกที่ขาดตอน คือไม่มีการเรียนการสอนในระดับเตรียมอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีน้อย ในบางสถาบันไม่มีการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬาสากลเลย ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การกีฬา สากลในระดับอุดมศึกษาไม่ดีขึ้น

อย่างไรก็ดีการกีฬาสากลของไทยก็จัดได้ว่ามีการพัฒนามานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการ จัดการแข่งขันอยู่เสมอ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เทศบาล สมาคม คณะกรรมการกีฬาจังหวัด จนทำ ให้องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถจัดกีฬาสากลในกีฬาเขตตั้งแต่ปี 2510 และก็ได้ คัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ มีกีฬาโอลิมปิก, กีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง ซึ่งนักกีฬาไทยก็มีความสามารถในการกีฬาสากลอยู่มาก ดังจะเห็นจากผลการ แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง

การกีฬาสากลได้พัฒนามาเป็นลำดับแพร่หลายทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้ จากความนิยมและผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน และกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลที่ น่าพอใจในกีฬาสากลบางประเภท และหลายประเภทที่ไม่ได้ผลก็สมควรที่จะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป